

สรุปประเด็นข้อสั่งการที่สำคัญ

การประชุมผ่านทางไกล (conference) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔
วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

ประเด็น	ข้อสั่งการสำคัญ	หน่วยงาน
๑. การป้องกันและแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19	<ul style="list-style-type: none">- ให้เกษตรกรจังหวัดติดตามความเคลื่อนไหวของปัญหาสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านการตลาด โดยให้ทุกจังหวัดรายงานชนิดสินค้าหลัก ผลกระทบ แนวทางแก้ปัญหาและวิธีการบริหารจัดการสินค้า รวมทั้งให้คาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า และหาแนวทางบริหารจัดการล่วงหน้าด้วย- ให้ทุกจังหวัดรายงาน โดยให้พิมพ์ข้อความส่งผ่านช่องทางไลน์ Doae Express ทุกวันก่อน ๑๒.๐๐ น. ไม่เกิน ๑๔.๐๐ น. เพื่อ สสจ. จะได้รวบรวมข้อมูลรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบต่อไป	<ul style="list-style-type: none">- สนง.กษจ. ทุกจังหวัด ส่งรายงาน- สสจ. รวบรวมส่ง กษ.
๒. กิจกรรมแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 การกระจายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค ภายใต้แคมเปญ “สนับสนุนสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”	<ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการได้ มูลค่ารวม ๑๒๘,๖๖๒,๓๖๖ บาท (ตัดยอด ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓) ดังนี้<ul style="list-style-type: none">๑. กิจกรรม CSR อุดหนุนสินค้าเกษตรมูลค่า ๓๒๓,๐๔๐ บาท ปริมาณ ๑๐.๒๔ ตัน มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ๑๙ โรงพยาบาล ๑ สาธารณสุข มอบให้ คายทหาร ๑ แห่ง มอบให้จุดคัดกรอง โควิด - 19 ๕ แห่ง เช่น มะม่วง น้ำดอกไม้ จากกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดพิจิตร และชัยภูมิ แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบาราชนราดุล โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน ๑.๕ ตัน มูลค่า ๓๑,๗๘๐ บาท - มะม่วง น้ำดอกไม้จากกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดนครราชสีมา แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน ๒ ตัน มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท - ผลไม้สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ มูลค่า ๒๔๑,๒๖๐ บาท๒. กิจกรรมตลาดออนไลน์ มูลค่า ๕๓,๖๒๖,๓๑๐ บาท ปริมาณ ๑,๐๔๗ ตัน<ul style="list-style-type: none">- www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายออนไลน์จาก ๗๗ จังหวัด ทั้งหมด ๕๒๔ รายการ- Website Grand Opening : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จำหน่ายได้ ๑,๘๐๒,๓๑๐ บาท- ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เขาไปรับกระจายผลผลิตผ่านระบบของไปรษณีย์ จำนวน ๖๖.๑ ตัน มูลค่าที่เกษตรกรได้รับ ๓,๙๓๐,๐๐๐ บาท- LAZADA, Shopee, Line, Facebook, 24shopping รวมมูลค่า ๔๗,๘๙๐,๐๐๐ บาท- ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำสินค้า : ภายใต้สโลแกน “ซื้อสินค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” แนะนำความรู้ องค์ความรู้ด้านเกษตรในช่วง อยุ่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ	สสจ.

ประเด็น	ข้อสั่งการสำคัญ	หน่วยงาน
	<p>๓. กิจกรรมตลาดออฟไลน์ มูลค่า ๗๔,๗๑๓,๐๑๖ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร เช่น จำหน่ายผานการส่งเสริมดานการตลาดผานตลาดเกษตรกร จาก ๗๗ จังหวัด เปนเงิน ๒๖,๕๖๓,๐๒๓ บาท เกษตรกรที่รวมจำหน่าย ๒,๙๒๑ ครัวเรือน - จำหน่ายรวมกับผู้ประกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เช่น Tesco lotus รับสินค้าจากแปลงส่งเสริมของเกษตรกร จำนวนชนิดผักมากกว่า ๔๓ ชนิด มูลค่า ๕,๖๔๗,๒๕๔ บาท/ผู้ประกอบการบริษัทรีเจนซี บรันดีไทย, โรงงานนพพร มูลค่า ๓๔,๓๒๐,๐๐๐ บาท/เจ้าหน้าที่ซื้อเพื่อรับประทาน มูลค่า ๓๑๙,๓๗๗ บาท/ตลาดต่างๆ เช่น ตลาดไท, สั่งซื้อจากเกษตรกรโดยตรง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๒,๕๐๖ ตัน มูลค่า ๗,๘๖๓,๓๖๒ บาท โดยประชาสัมพันธ์ Story สินค้า รวม Order ในปริมาณมากให้เกษตรกรนำมาจำหน่าย ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ตลาดเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานราชการอื่นๆ ลิ่นจี่ อุ่นงน เมลลอน กะหล่ำปลี ลำไย มะม่วง ดอกกล้วยไม้ หน่อไม้ฝรั่ง กระเทียม เปนตน ๔. กิจกรรมเชื่อมโยงบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมจำหน่ายสินค้าผานออนไลน์ทาง Thailandpostmart.com ได้สิทธิฯขนส่งในการจำหน่ายผลผลิตสด เช่น ผลไม้ ผัก ผานช่องทาง ในราคา กิโลกรัมละ ๘ บาท/บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กเซนจ จำกัด (ตลาดไท) เปิดพื้นที่ฟรี ให้เกษตรกรไทยขายผัก หายรถตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓/สำนักงานศาลรัชดา กทม. จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร/อดท. จัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดมูลค่าพื้นที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ ถึง ๑๗ พ.ค.๖๓/บริษัทโฮมโปร จัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย ในสวน market village สาขาสุวรรณภูมิ วันที่ ๑- ๗ พ.ค. ๒๕๖๓ และสาขา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 	
<p>๓. การเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มิตในการพิจารณามาตรการเยียวยาเกษตรกรให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเรื่องการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การอธิบายเกษตรกรให้เข้าใจแนวทางการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรว่าคงใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่ปรับเปลี่ยนขั้นตอน/วิธีการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เท่านั้น - ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบริการเกษตรกรด้วยความเป็นมิตร และระมัดระวังเรื่องการชี้แจงข้อมูล การทำความเข้าใจกับเกษตรกร - หากเกษตรกรมาติดต่อที่สำนักงานให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทั้งในส่วนของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 	<p>- สนง.กษอ.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เกษตรจังหวัด/สสก. ช่วยดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีเกษตรกรเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น 	<p>- สสก. - สนง.กษจ.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการสำคัญ	หน่วยงาน
	<p>- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง ในประเด็นการนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาใช้ในมาตรการภาครัฐ โดยฐานข้อมูลเกษตรกรมาจากหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแต่ละหน่วยงานให้เตรียมการจัดการข้อมูล ระบบตรวจสอบข้อมูล ลดการซ้ำซ้อน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการจัดการข้อมูลในระบบ และ ศสท.จะเป็นผู้ดำเนินการแล้วจัดส่งข้อมูลให้รัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ แนวทางช่วยเหลือต่างๆ ต้องรอความชัดเจนจากมติ ครม.</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่ต้องการแก่เกษตรกรเท่านั้น โดยยึดข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการแก่เกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระมัดระวังเรื่องการแชร์ข่าวสารที่คลาดเคลื่อนจากสื่อออนไลน์ด้วย</p>	<p>- ศสท.</p> <p>- ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๔. ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System</p>	<p>- คณะทำงานฯ ได้จัดทำคู่มือระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เสร็จแล้วและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร ให้หน่วยงานดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้จะมีหนังสือชี้แจงเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทราบอีกครั้ง หากมีข้อเสนอแนะปรับปรุงให้หน่วยงานประสานกับกองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตรหรือนายอชัชชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๕. การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ</p>	<p>- การเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งกรมฯ ได้เลื่อนการรายงานตัวตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น กรมฯ ได้ดำเนินการเรียกรายงานตัวผ่านระบบ video conference ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้จังหวัดที่มีผู้รายงานตัวทั้ง ๕๔ จังหวัด ดำเนินการให้บริการห้องประชุมของสำนักงานและเปิดระบบ video conference แก่ผู้ที่มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่เข้ารับการบรรจุ ทั้งนี้ กกจ.จะมีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดทั้ง ๕๔ แห่งเพื่อให้รับทราบอีกครั้ง</p> <p>- ขอให้เกษตรกรจังหวัด คอยกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำผู้มารายงานตัวจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>- กกจ./ศสท./ กษจ. ที่มีผู้มารายงานตัว</p>
<p>๖. การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>- สืบเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ได้เขียนโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กรณีองค์กรเกษตรกร พบว่าเอกสารโครงการไม่ชัดเจนตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข จึงมอบกองวิสาหกิจชุมชนศึกษาหลักเกณฑ์และประชุมทางไกล (Video Conference) กับจังหวัดเพื่อชี้แจงรายละเอียดระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร และการเขียนโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้วิสาหกิจชุมชนสามารถกู้เงินได้ต่อไป</p>	<p>- กสว.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการสำคัญ	หน่วยงาน
<p>๗. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกรออนไลน์</p>	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างแบรนด์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ติดตลาด - เว็บไซต์รวมสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรตัวจริง ที่มีตลาด online ที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแล - ลูกค้า เลือกสินค้า ตัดสินใจสั่ง online ได้ในคลิกเดียว (เชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายได้จริง) - สินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพพรีเมียม ราคาเหมาะสม (มาตรฐานราคา) - เกษตรกรมีบริการที่ดี รักษาคุณภาพสินค้าเมื่อถึงปลายทาง <p>โดยกำหนดให้ใส่โลโก้กรมฯ ในแต่ละหน้าเว็บเพจ และให้แต่ละจังหวัดปรับปรุงข้อมูลสินค้าให้สมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยโครงการตลาดเกษตรกรออนไลน์มีกำหนดเปิดตัวในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานฯ - สนง.กษจ.
<p>๘. โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19</p>	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด 19 ให้มีรายได้จากการจ้างแรงงานและการฝึกอบรม (วันละ ๓๐๐ บาท) ดำเนินงานใน ๑๘ จังหวัดที่มีโครงการฟาร์มตัวอย่าง <p>กิจกรรมในการดำเนินการ สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนพันธุ์พืช เมล็ดตพันธ์อายุสั้น พืชใช้น้ำน้อย ทั้งนี้ กพวศ.จะมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดและแนวทางดำเนินงานต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กพวศ.
<p>๙. เชิญชวนเรียนรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชผ่าน Facebook Live</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขอเชิญทุกท่าน ชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ในเฟสบุ๊ก “ประชาสัมพันธ์ กอป.” ในระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในชุดวิชาการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ: รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม เผยแพร่ที่ระบบ SSNET >> ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร >> เอกสารประกอบการประชุมฯ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ หรือ <https://secreta.doae.go.th/?p=4442>